

VPBank và Mastercard hợp tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam

18:10 25/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Với mỗi giao dịch từ 300.000 đồng qua thẻ VPBank Mastercard, sẽ có 7.100 đồng được đóng góp cho chương trình “Cặp lá yêu thương” thông qua Quỹ Tấm lòng Việt để xây dựng 10 trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Với điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế, trẻ em tại các tỉnh miền núi thường gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục và thiếu những phương tiện thiết yếu phục vụ học tập như trường học được xây dựng kiên cố, sách vở hoặc các tài liệu học tập khác. thấu hiểu điều này, VPBank và Mastercard vừa hợp tác triển khai sáng kiến “Xây hy vọng, dựng tương lai”, nhằm cung cấp nguồn hỗ trợ và thúc đẩy hành trình giáo dục bền vững cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng kiến được khởi đầu bằng giải chạy dành cho trẻ em mang tên Mastercard Kids Run 2023 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 7/10 vừa qua. Với sự chung tay của các chủ thẻ VPBank Mastercard, sáng kiến này sẽ đóng góp cho chương trình “Cặp lá yêu thương” thông qua Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), với mục tiêu xây dựng 10 trường học, bếp ăn và mua sắm đồ dùng học tập, lương thực thực phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 10 và 11/2023, với mỗi giao dịch được thực hiện bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng VPBank Mastercard từ 300.000 đồng trở lên, Mastercard sẽ đóng góp 7.100 đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt để tài trợ chương trình “Cặp lá yêu thương”. Chương trình “Cặp lá yêu thương” sẽ thực hiện khảo sát tại các địa phương có nhu cầu và kết nối với sáng kiến để xây dựng hoặc cải tạo trường học.



VPBank và Mastercard hợp tác thực hiện sáng kiến “Xây hy vọng, dựng tương lai”, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao Việt Nam.

“Với tầm nhìn và sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng thế hệ tương lai. VPBank đã phối hợp với chương trình ‘Cặp lá yêu thương’ để xây dựng 30 điểm trường trong một năm vừa qua và giờ đây chúng tôi rất vui mừng được mở rộng hợp tác này đến đối tác chiến lược của chúng tôi là Mastercard. VPBank tin rằng, chúng ta có thể cùng nhau nâng cấp điều kiện và cơ sở học tập ở những vùng xa xôi của đất nước, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp cận giáo dục cơ sở để phát huy năng lực của mình” - bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị, đại diện ngân hàng VPBank cho biết.

Bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Campuchia và Lào của Mastercard chia sẻ: “Mastercard cam kết lấy sứ mệnh “Làm hiệu quả bằng cách làm tốt” (Doing Well by Doing Good) làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng và môi trường tại các thị trường mà công ty đang hoạt động kinh doanh. Mastercard rất vui mừng được đồng hành cùng VPBank trong sáng kiến “Xây hy vọng, dựng tương lai”, giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các điều kiện và nguồn lực tốt hơn để học tập và nắm bắt cơ hội tiến đến một tương lai tươi sáng. Sáng kiến hợp tác lần này giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phát huy tiềm năng

một cách trọn vẹn, đồng thời, tạo cơ hội cho các chủ thể chung tay giúp đỡ các em nhỏ này. Trong tương lai, Mastercard và VPBank mong muốn khám phá cơ hội hợp tác mới, tận dụng các nguồn lực và công nghệ để hỗ trợ tốt hơn cho các cá nhân và cộng đồng cần giúp đỡ.”



*Giải chạy Mastercard Kids Run 2023 là sự kiện khởi động của sáng kiến chung
“Xây hy vọng, dựng tương lai”.*

Với cùng một tầm nhìn phát triển bền vững nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và xã hội, VPBank và Mastercard năm nay đã đặt ra các mục tiêu chung là tạo cơ hội và điều kiện cho các thế hệ tương lai trưởng thành và phát triển, bắt đầu với Giải chạy Mastercard Kids Run được tổ chức vào ngày 7/10/2023, thu hút hơn 500 trẻ em và hơn 10.000 khán giả đến xem. Cuộc đua marathon dài 600m được tổ chức tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, là sân chơi bổ ích để các vận động viên nhí khám phá các địa danh lịch sử của thủ đô. Bên cạnh đó, giải chạy còn giúp nuôi dưỡng các kỹ năng phát triển bản thân thiết yếu, và thói quen tập thể dục lành mạnh nhằm định hình sự phát triển về thể chất và tinh thần trong tương lai.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, VPBank đã có lịch sử phát triển bền vững trong 30 năm. VPBank hiện đang là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam xét về sự hiệu quả và lợi nhuận kinh doanh. Ngân hàng có sự hoạt động mạnh mẽ trong các phân khúc bán lẻ và SME.

Đồng thời, VPBank cũng là ngân hàng tiên phong về chuyển đổi số nhằm mang lại cho khách hàng

những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt nhất và nhanh nhất. Đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của VPBank đạt xấp xỉ 27 tỷ USD. Ngân hàng có 251 chi nhánh trên khắp cả nước. Là một trong những ngân hàng có nền tảng vốn vững chắc nhất tại Việt Nam, với hệ số CAR xấp xỉ 15%, VPBank không chỉ vượt xa các quy định an toàn vốn mà còn tăng cường sức mạnh đáng kể cho bảng cân đối tài chính, tạo dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: <https://www.vpbank.com.vn>.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vpbank-va-mastercard-hop-tac-ho-tro-tre-em-co-hoan-can-ho-khan-tai-viet-nam>